



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 6 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,866 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย.) 1,638,234 ราย หายป่วยเพิ่ม 10,115 ราย หายป่วยสะสม 1,514,344 ราย กำลังรักษา 108,022 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 102 ราย เสียชีวิตสะสม 17,305 ราย ฉีดวัคซีนรวม 55,150,481 โดส สถานการณ์ต่างประเทศ มีผู้ติดเชื้อ 236,554,407 ราย หายป่วย 213,643,472 ราย เสียชีวิต 4,830,367 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหภาพยุโรป** อนุมัติฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ให้ผู้ใหญ่ทุกคน **สหรัฐฯ** บ.ไฟเซอร์ เผยประสิทธิภาพวัคซีนลดเหลือ 47% หลังฉีด 6 เดือน **เยอรมนี** เริ่มคลายกฏสวมหน้ากากอนามัยใน ร.ร. **อิสราเอล** วิจัยพบผู้ป่วยโควิดที่ฉีดวัคซีนแล้วมีแอนติบอดีเท่าเดิม **ออสเตรเลีย** จะสั่งซื้อยารักษาโควิดชนิดเม็ดจาก บ.เมอร์ค และเตรียมเปิดพรมแดนอีกครั้งเดือนหน้า **นิวซีแลนด์** ประกาศยุติยุทธศาสตร์โควิดศูนย์ราย ทำให้เป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวทางจะอยู่ร่วมกับโควิด 19 เตรียมให้ ปชช. แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนก่อนร่วมงานอีเวนต์ต่าง ๆ **รัสเซีย** สั่งห้ามรวมตัวเกิน 3,000 คน **อินเดีย** ใช้โดรนส่งวัคซีนระยะทางกว่า 10 กม. **จีน** เมืองฮั่วเอ๋อร์กัว้อือ ทุ่มงบประมาณโควิดรอบสอง หลังพบผู้ป่วยไร้อาการ **ลาว** เตรียมวางมาตรการให้ผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงต้องกักตัวเอง

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, มติชน, สยามรัฐ, isranews, pptvhd36, TNN, thebangkokinsight, nationtv

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. เห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากอังกาจี จำนวน 400,000 โดส และเห็นชอบรับมอบวัคซีนที่บริจาคจาก 2 ประเทศ ได้แก่ ไช่แลนด์บริจาคไฟเซอร์ 1 แสนโดส และเยอรมนีบริจาค AZ 346,100 โดส โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงระหว่าง ไช่แลนด์กับไทย, ระหว่างเยอรมนีกับไทย และระหว่างเยอรมนี ไทย และบ.แอสตราฯ ด้วย คาดส่งมอบวัคซีนบริจาคได้ภายใน ต.ค. นี้

#### **สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้ ออย. ได้รับหนังสือรับรองการใช้จาก บ.ผู้ผลิตวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำเข้าโดย บ.ไปโอเจนเนเทค แต่ยังคงรอข้อมูลผลการใช้วัคซีนกับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปในเฟส 3 และได้นัดหารือร่วมกันแล้ว ขณะเดียวกัน อภ. ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนแวค ยังไม่ได้ส่งเอกสารเข้ามาเช่นกัน แต่ได้พูดคุยกับ สธ. เป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับการประเมินวัคซีนต้องดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ดูข้อมูลว่าฉีดเด็กแล้วมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันโรคเพียงพอ โดยเฉพาะเชื้อเดลตา ซึ่งไม่เหมือนในผู้ใหญ่เพราะเด็กตัวเล็กกว่า และจะมีประสิทธิภาพป้องกันในเด็กได้หรือไม่ เพราะในต่างประเทศการฉีดในเด็กอายุน้อยยังอยู่ในการทดลอง ส่วนกรณีที่วัคซีนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้กับผู้ป่วย 3 ปีขึ้นไปในประเทศ ผู้ผลิตก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขึ้นทะเบียนในไทย

#### 2. ความคืบหน้ายาโมลนูพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล 7, TNN, thenationtv, js100, bangkokinsight)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ. ได้ติดตามการพัฒนาการรักษาโควิด 19 รวมถึงยาโมลนูพิราเวียร์ด้วยการเจรจากันอยู่ตลอด ทางผู้ผลิตจะกันตัวอย่างสำหรับผู้ป่วย 2 แสนคนให้กับไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างสัญญาซื้อขายน่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ คาดจะถึงไทยปลายเดือน พ.ย. หรือต้นเดือน ธ.ค. ส่วนราคายังไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยยาดังกล่าวจะใช้ในผู้ป่วยอาการน้อย-ปานกลาง 1 คน ใช้ 40 เม็ด นาน 5 วัน ผู้ป่วย 1 คนใช้ยา 40 เม็ด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ ส.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทบวงๆ ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด แต่ก็ไม่แปลว่ารักษาได้ 100% ส่วนใหญ่จะคล้ายกับยาที่เราใช้ คือ ได้ผลกับอาการน้อยๆ ส่วนอาการมากยังบวกลบอยู่ จะต้องมีการดูข้อมูลฉบับเต็มอีกครั้ง

#### 3. การฉีดวัคซีนเด็ก นร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์, TNN

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผยข้อมูลสรุปผลการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็ก นร. ที่เริ่มนำร่องเมื่อ 4 ต.ค. ในระบบหมอพร้อม มี นร. ได้รับวัคซีนรวม 6,093 โดส จากเป้าหมาย 4.5 ล้าน

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

คน หรือราว 0.1% ซึ่งเป็นการฉีดเข็ม 1 ใน นร.ทั่วประเทศ โดยข้อมูลจะทยอยเข้าระบบอย่างละเอียด ก่อนสรุปผลอีกครั้ง ยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงหรืออาการรุนแรงหลังการรับวัคซีน และยังอยู่ในช่วงการติดตามอาการ แนะนำให้งดการออกกำลังกายหนักในช่วง 1 สัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, TNN, pptvhd36)

-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ระบุ นร. ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ เพราะในสัปดาห์หน้า ศธ. จะมียุทธศาสตร์ส่งมาให้ ศธ. เพิ่มเติมอีก หากแจ้งความประสงค์เร็วจะทำให้สามารถแจ้งจำนวนเพิ่มเติมได้เร็ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดจะใช้หลักการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เด็ก ๆ ในแต่ละ รร. ได้รับวัคซีนกว่า 70% รวมทั้งครู บุคลากร 85% ก็จะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการเปิดภาคเรียน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กลุ่ม Home school ที่ไม่อยู่ในระบบ ศธ. จะจัดสรรวัคซีนไปที่จังหวัดและนัดหมายลงทะเบียนการฉีดในระยะต่อไป กรณี นศ. อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้แสดงความจำนงที่จังหวัดเพื่อจัดสรรวัคซีนฉีดให้ ส่วนกรณี นร.มัธยมที่อายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ฉีดไฟเซอร์เหมือนเพื่อนในชั้นเรียนได้

#### 4. ภาวะ MIS-C ในเด็กที่หายป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, กท.ธุรกิจ, TNN, mcot, workpointtoday, thaipbs, js100, thansettakij, thailandplus, ch7, amarintv,)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย จากการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เด็กอายุ 0-18 ปีติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะพบผู้ป่วย MIS-C เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นอาการที่พบในเด็กหลังติดเชื้อโควิด 19 สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อไวรัสที่มากเกินไป ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลายระบบตามมา โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ผื่น ตาแดง อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาจมีภาวะช็อคที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งภาวะนี้ควรได้รับการรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลินและยากดภูมิคุ้มกัน

-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒติตติง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ พบผู้ป่วย MIS-C จำนวน 8 คน อายุตั้งแต่ 9 เดือน - 11 ปี อายุเฉลี่ย 6 ปี ยังไม่พบการเสียชีวิตจากภาวะนี้ การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคนี้ได้

#### 5. สสจ.นครศรีฯ สั่งห้ามใช้ ATK เลือดยุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, workpointtoday, amarintv, pptvhd36, ch7, thebangkokinsight

-นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช แถลงว่า ได้สั่งห้ามทุก รพ. ในเขต จ.นครศรีธรรมราช ใช้ชุด ATK ยี่ห้อเลือดยุ ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องใช้วิธีการตรวจอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) เพื่อผลที่ชัดเจน หรือหากจะตรวจด้วย ATK ก็ต้องใช้แบบทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำหรือประชาชนที่อยากตรวจ เดือดร้อนหาที่ตรวจ อยากตรวจเองยังสามารถใช้ได้ ยืนยันว่า ATK ชนิดนี้ไม่ได้เป็น ATK ที่มีปัญหา แต่มีปัญหากการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

#### 6. สภากาชาดไทยฉีดซิโนฟาร์ม ประชากรข้ามชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-นายเดช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า วัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน 1 แสนโดส และจัดสรรส่วนหนึ่งนำมาฉีดให้ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในไทย โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ตั้งเป้าฉีด 5,000 คน ในจำนวนนี้มีประชากรข้ามชาติ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัย จากอัฟกานิสถานรวมอยู่ด้วย โดยกระจายการฉีดวัคซีนไปยังหน่วยให้บริการใน 4 จุด คือ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 2 กทม. สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กทม. และ สถานีกาชาดที่ 5 สว่างคนิवास จ.สมุทรปราการ

#### 6. ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ยื่นขอฟาวีพิราเวียร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, TNN

-ราชวิทยาลัยจุฬารณณ์ แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ของอธิบดีกรมการยื่นเอกสารขอรับยาฟาวีพิราเวียร์ในทุกกรณี โดยสถานพยาบาล/องค์กรที่จะขอรับยาฟาวีพิราเวียร์ ทั้งแบบชนิดเม็ดและชนิดน้ำเชื่อม สามารถยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://favipiravir.cra.ac.th> เลือกเมนู "ลงทะเบียนขอรับยาฟาวีพิราเวียร์" เท่านั้น

#### 7. การฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนโมเดอร์นา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-นพ.เฉลิม ชาญพานิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน ให้สัมภาษณ์ว่า สมาคมฯ ได้รับแจ้งจาก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แจ้งว่า โมเดอร์นาล็อตแรกจะเข้าไทยเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 จำนวน 1.9 ล้านโดส จากที่จองไว้ล็อตแรกทั้งหมดจำนวน 5 ล้านโดส ส่วนวัคซีนส่วนที่เหลืออีก 3.1 ล้านโดส รวมทั้งวัคซีนล็อตสอง 3.7 ล้านโดส จะเข้ามาในเดือน ม.ค.-มี.ค.65 ดังนั้น ประชาชนที่จำเป็นต้องฉีดเข็มบูสเตอร์ด้วย AZ กับภาครัฐแนะนำให้ฉีดไปก่อน เพราะทาง รพ.เอกชน จะเลื่อนการฉีดโมเดอร์นาที่จองไว้ออกไปเป็นเข็มที่ 4 ได้ในปี 65 เนื่องจากหลัง 6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะเริ่มตกลงเรื่อย ๆ และต้องฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์อยู่แล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์,)</p> <p>-จากกรณี นายกสมาคม รพ.เอกชน โปสต์คำแนะนำการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 นพ.จิรจรรย์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญระบบหายใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา ระบุว่า “การบอกประชาชนว่าให้รับ AZ เข็ม 3 ไปก่อนแล้วอีก 3 เดือนค่อยกระตุ้น “โมเดอร์นา” ที่สำคัญมากๆ คือ เข็ม 4 นี้มีหลักฐานความปลอดภัย รวมถึงขนาดที่เหมาะสมแล้วหรือยัง</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, thailandplus, sonthitalk, INN, js100, nationtv, thebankokinsight, thejournalistclub)</p> <p>-รองนายกฯ และรพ.สธ. เผย ครม. เห็นชอบหลักการจ้างงานแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น รวม 5,000 อัตรา เป็นระยะเวลา 1 ปี กรอบวงเงิน 4,335 ล้านบาท เพื่อช่วยงานโควิด 19 ทั้งการตรวจหาเชื้อ ดูแลรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่เป็นวาระแห่งชาติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, TNN, thaigov, thailandplus)</p> <p>-ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.ยะลา/ปัตตานี ติดตามสถานการณ์โควิด 19 หลังเขตสุขภาพที่ 12 มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ทั้งมาตรการส่วนบุคคล สังคม การตรวจ ATK และเพิ่มการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าควบคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 เดือน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thaigov)</p> <p>-สธ. จับมือ อว. ลงนามบันทึกข้อตกลง การผลักดันโครงการความร่วมมือยุติการระบาดโรคโควิด 19 ควบคุมป้องกันการระบาดระลอกใหม่และเชื้อโรครูปแบบใหม่ ๆ ในอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ประชาชนสามารถอยู่กับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus</p> <p>-อธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี และ ติดตามการบริหารงาน รพ.สนาม ในพื้นที่ปัตตานี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนรอบใหม่ 2 กลุ่ม ในวันที่ 7 ต.ค. ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เอไอเอส, ทรู, ดีแทค และเอ็นที ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่เคยได้รับเข็ม 1 และเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่เคยได้รับ SV เข็ม 1-2 ภายใน ก.ค.64</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ข่าวท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, tnn, thaigov, thailandplus</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย การติดตามผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 18 จังหวัด 80 อำเภอ 477 ตำบล และ 2,385 หมู่บ้าน รวมได้รับผลกระทบ 104,491 ครัวเรือน โดย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนผู้บาดเจ็บมี 53 ราย เสียชีวิต 30 ราย และสูญหาย 1 ราย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิง 47 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ดูแลผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 3,173 ราย</p> <p>-ด้าน รพ.สต. ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่ม 4 แห่งในพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง ขอนแก่น และสระบุรี จังหวัดละ 1 แห่ง ภาพรวมได้รับผลกระทบ 99 แห่ง ส่วนใหญ่เปิดให้บริการได้ ดูแลประชาชนและผู้ประสบภัยแล้ว 1.17 แสนราย พร้อมกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ หลังมรสุมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอีก</p>	-
<p><b>กรม. เห็นชอบโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, MGROnline)</p> <p>-คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม 4,335 ล้านบาท เพื่อเพิ่มบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รองรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโควิด 19 และประชาชนชนทั่วไป เป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณากำหนดจำนวนกรอบอัตรากำลังที่จะจ้างงานภายใต้โครงการ ฯ ตามความเหมาะสม จำเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่</p>	-
<p><b>การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Thejournalistclub, thailandplus</p> <p>-นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผย ได้ทำการปรับลดเอกสารและลดระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง โดยจากเดิม 5 วันทำการ เหลือ 3 นาที สามารถดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ออย. เริ่ม 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เตือนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thansettakij, plewseengern</p> <p>-อ.ย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 4 รายการ อ้างสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ซูว์” เลขสารบบอาหาร 10-1-00263-5-0003, 13-1-13653-2-0027, 24-1-00761-5-0219 ผลิตภัณฑ์ “sex it up” เลขสารบบอาหาร 12-1-09448-1-8889 ผลิตภัณฑ์ “Marvel” เลขสารบบอาหาร 12-1-08158-5-0094 และผลิตภัณฑ์ “maxma plus” เลขสารบบอาหาร 74-1-19858-1-0008 ตรวจสอบพบเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต อ้างสรรพคุณเกินจริง และ เลข อ.ย. ถูกยกเลิกแล้ว ทั้งนี้ อ.ย. ได้สั่งให้ระงับการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว</p>	-
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย, มติชน, bangkokbiznews, mcot</p> <p>-เครือข่ายสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกแถลงการณ์ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้กลุ่มวิชาชีพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า จากการติดตามข้อมูลวิชาการใกล้ขีดพบผลเสียมากกว่าผลดี อีกทั้งไม่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริง แคมเปญนักสูบหน้าใหม่</p>	-